

XO - หุ้น ระหว่างลู่ตลาด(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ยังคงต้องเรียกว่า ลู่ อยู่นั่นแหละครับ เพราะปลายๆ ลิปดาห์ ที่ผ่านมานั้น อากาศของตลาด ออกอาการลัลเล หรือ แก่วงในกรอบแคบๆ เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ที่กล่าวไว้ ก่อนโนแบบนั้นนั่น ก็อย่าลืมนะครับ เหนือเมฆใต้ให้มุมมองของโครงสร้างหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รูปแบบ การแก่วงตัวในเรื่องของคลื่น และค่าสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม หน้าหนักโดยรวมๆ แล้วนั้น ยังคงจะมีภาพที่เป็นเชิงลบมากกว่า หรือ เงื่อนไขของขาขึ้นแบบชัดเจน ยังไม่มาให้เห็น นั่นก็แปลว่า การแก่วงตัวใน ระยะนี้ ไม่ว่าจะขึ้นก่อนอีกซัก 100 จุด นับจากตรงนี้ไปก็ก็ตาม หรือ การที่ยังไม่ผ่าน 1460 ได้อย่างเด็ดขาด การลงลึกๆ หรือ ลงแรงๆ ก็ยังพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ... ส่วนจะลงไปได้ถึงไหน หรือ จะไปมีโอาสจบขาลง ที่ระดับไหนนั้น เหนือเมฆก็ไต่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ไม่อยากจะกล่าวซ้ำอะไรมากมาย เดี่ยวจะโดนต่า กันลับหลังเปล่าๆ เขาเป็นว่า ถ้าเงื่อนไขในเชิงบวกดีๆ ยังไม่มา ภาพใหญ่ๆ เหนือเมฆก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แล้วอย่าลืมละ ในเมื่อเหนือเมฆรู้ผลที่จะเล็งเห็นในตอนนั้นแล้ว ก็คงไม่ต้องถามตามมาที่หลังนะว่า อะไรระ จะทำให้เกิดภาพแบบนั้นได้... เหมือนตอนนี้อะไรๆ ก็เริ่มจะนิ่งๆ แล้วนะ เหมือนว่า จะกำลังรอรวตติกลับมา แต่เอาเป็นว่า ถ้าเล็งเห็นผลแล้ว ก็จะไม่พยายามไปหาเหตุแห่งผลนั้นดีกว่า มันผิดวิสัยของการอ่านเทคนิค.. แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องของหุ้น หรือ หุ้นบางตัวในตลาดนั้น ก็อาจจะแยกกันกับเรื่องของตลาด เราอาจจะมี หุ้นบางตัว ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเก็งกำไร หรือ จะซื้อสะสมไว้ลงทุนยาวๆ หน่อย ก็อาจจะยังพอมีได้อยู่นะ

ดูตามเกม...

บางที่ก็อาจจะเป็หุ้นที่อยู่นอกสายตาของนักลงทุน หรือแม้แต่นักเก็งกำไร พอมารูเห็นตอนนั้น เกมของราคา อาจจะมองว่ามาไกลแล้วอยู่เหมือนกันนะ แต่ดูสัญญาณแล้ว ก็ยังพอลุ้นได้

แนวรับ : ...30.5-30.0 หรือ หลั ก ๆ อย่าหลุด 28.0

เป้าหมาย : ...35.0-36.0 ให้เป็นเป้า เก็งกำไรระยะสั้น

Price Chart...(XO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น XO... จากโครงสร้างที่เห็นในภาพนี้นั้น ที่เห็นเป็นโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นอย่างชัดเจน และถ้า จะถามว่า จะไม่เก็งกำไรระยะสั้นอย่างเดียวยะ อยากรจะ ถือรอบยาวๆ หน่อย จะยังพอได้ไหม... คำตอบจะอยู่ที่ เส้น MA. ที่มีการเรียงตัวกันในรูปแบบ Bullish Pattern เราก็อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 42.0-45.0 กันด้วยได้ อันนี้ คงไม่ต้องกล่าวซ้ำแล้วนะว่า คำานวนมาจากอะไร ง่ายๆ ว่า ในปีนี้ อาจจะยังพอลุ้น All Time High ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 29.0 ไว้ก่อนด้วยนะ จะดูอุ่นใจหน่อย... แต่ถ้าจะให้ลงกันสุดๆ แล้วภาพใหญ่ๆ จะไม่เสีย ก็ขอลงได้แค่ 28.0 เท่านั้น หากต่ำกว่านี้ ภาพเล็ก และภาพใหญ่ ก็จะเสียไปหมด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน